



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการสังคมและสาธารณสุข รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี แก้ไขกฎหมายการรักษาพยาบาลจำนวนหลายฉบับ		

สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายของคณะกรรมการสังคมและสาธารณสุข จำนวน ๑๐๓ ฉบับ ที่เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้ความเห็นชอบโดยมีการแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายบางฉบับประกอบด้วย

ร่างกฎหมายการรักษาพยาบาลตามหลักอนามัย กำหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๓๙ ได้กำหนดประเภทของโรคภัยไข้เจ็บที่ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น โรคที่เกิดจากการติดเชื้อโรคที่มีอาการเรื้อรัง โรคทางระบบประสาท และโรคทางช่องปาก โดยการแก้ไขดังกล่าว กำหนดให้ระบุโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มเติม อันมีสาเหตุจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งภาวะอากาศที่ร้อนจัดหรืออากาศหนาวจัด ซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายประชากรให้เกิดความอ่อนแอ ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องกำหนดประเภทของโรคและมาตรการดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปอีกด้วย

ร่างกฎหมายการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน กำหนดให้รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเมื่อเข้ารับบริการรักษาอาการเจ็บป่วย อยู่ในภาวะวิกฤตทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอย่างกะทันหันที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในสถานพยาบาล ทั้งนี้ผู้มีอำนาจในสถานพยาบาลมีหน้าที่ร้องขอให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัย เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ประทุษร้ายหรือการคุกคาม ต่อสวัสดิภาพของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดเล็กจำนวนมากกรณีอย่างบ่อยครั้ง ทั้งนี้ในสถานพยาบาลขนาดเล็กส่วนใหญ่นั้น ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนั้น การแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย

ร่างกฎหมายป้องกันการฆ่าตัวตายและการสร้างคุณค่าของชีวิต ปัจจุบันพบว่าประชากรของประเทศมีอัตราการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุสำคัญจากปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดการแข่งขันสูงส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งการฆ่าตัวตายไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ลงมือกระทำเพียงอย่างเดียว แต่เหตุการณ์ฆ่าตัวตายแต่ละครั้งนั้น ทั้งที่สามารถกระทำสำเร็จหรือไม่ก็ตามกลับส่งผลกระทบต่อกระเทือนทางจิตใจแก่ครอบครัวผู้คิดฆ่าตัวตายและครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างมาก แม้ที่ผ่านมากฎหมายได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตาย” ทำให้มีศูนย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแห่ง และสำหรับการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว ในครั้งนี้จึงได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อศูนย์เรียกว่า “ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายและช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย” ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวผู้สูญเสียเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้มีการช่วยเหลือเยียวยาทั้งผลกระทบด้านจิตใจ การรักษาพยาบาล การดำรงชีวิตในสังคม และการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

ร่างกฎหมายการดูแลทารก กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการทั้งหลายที่มีการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่เป็นสตรีมากกว่าจำนวน ๓๐๐ คนขึ้นไป หรือมีพนักงานจำนวน ๕๐๐ คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการนั้น กรณีสถานประกอบการใดไม่จัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็ก กำหนดให้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีเพิ่ม แต่ผลปรากฏว่ายังมีสถานประกอบการอีกมากที่ไม่จัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็ก แต่ใช้วิธีการยอมชำระอัตราภาษีแทน จึงเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ดังนั้น จึงมีการแก้ไขกฎหมายด้วยการกำหนดให้นำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาในการคำนวณและเรียกเก็บภาษีจากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น จำนวนบุตรของพนักงานในสถานประกอบการ ห้วงระยะเวลาที่ไม่จัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็ก และข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาคำนวณและเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐ โดยคาดว่าจะมาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้การคำนวณจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มาของข่าว:	https://kizmom.hankyung.com/news/view.html?aid=201808208008๐
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๒/๖๑
ผู้ทาน/ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	